



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. โคน้ำแก่งแสน'สร้างรายได้ ม.เกษตรฯกระจายพันธุ์ช่วยเกษตรกร	แนวหน้า
2. คอลัมน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
3. คอลัมน์ ชาวปณคน คนปณชาว	ผู้จัดการรายวัน
4. ภาพข่าว: มีอบประมงโผล่เขยรีให้ฉัตรชัยเป็นรมต.ต่อ	M2F
5. คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ	สยามรัฐ
6. 'เมียนมา'ดันพัฒนายางพาราตั้งเป้าผงาดผู้ส่งออกระดับโลก	กรุงเทพธุรกิจ
7. ภาพข่าว: รับซื้อเรียกร้อง	แนวหน้า
8. คอลัมน์ ข่าวสั้น: ผวจ.ตรังปิดอุ้มแกนนำยางเข้าค่ายทหาร	ไทยโพสต์
9. ภาพข่าว: ชาวประมง	ไทยโพสต์
10. ภาพข่าว: เปิดฝักอบรม	สยามรัฐ
11. ภาพข่าว: ประชุม Dairy Asia	สยามรัฐ
12. เร่งทำแผนคุมพื้นที่ปลูกข้าวห้วงผลผลิตล้น	โพสต์ทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2560

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13356 หน้า : 8(บน)

หัวข้อ : โคนื้อกำแพงแสน'สร้างรายได้ ม.เกษตรฯกระจายพันธุ์ช่วยเกษตรกรต้นรายได้สุทธิพุ่ง

โคนื้อกำแพงแสน'สร้างรายได้

● ม.เกษตรฯกระจายพันธุ์ช่วยเกษตรกรต้นรายได้สุทธิพุ่ง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า สศก. ได้ติดตามโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ ที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เสนอของบประมาณจากกองทุน FTA เพื่อเพิ่มโคนื้อพันธุ์กำแพงแสน ลดการนำเข้า กระจายพันธุ์โคนื้อคุณภาพสู่เกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร โดยได้รับงบประมาณ 46,026,400 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 ปี เริ่มตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2550 ถึงสิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2559

ในการนี้ สศก. ได้ติดตามประเมินผลโครงการช่วงต้นปี 2560 ในพื้นที่ 4 ภาค รวม 15 จังหวัด จากเกษตรกรตัวอย่าง 70 ราย พบว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปี สามารถคัดเลือกแม่โคพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มัน เพื่อมาผสมกับน้ำเชื้อซาโรเลสได้ 26,316 ตัว คิดเป็นร้อยละ 105 จัดส่งน้ำเชื้อซาโรเลสให้เกษตรกร 16,617 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 83 ทำการคัดเลือกลูกโคเพศผู้หลังหย่านมจากการผสมน้ำเชื้อมาเลี้ยงและทดสอบสมรรถภาพจำนวน 250 ตัว คัดเลือกโคพ่อพันธุ์กำแพงแสนคุณภาพดีที่ผ่านการทดสอบไว้ผลิตน้ำเชื้อ 50 ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย และคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมยอดเยี่ยมได้ 24 ตัว มาผลิตน้ำเชื้อกำแพงแสนเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรได้รวม 93,832 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 89 ของเป้าหมาย เกษตรกรนำน้ำเชื้อกำแพงแสนไปผสมกับแม่โคกำแพงแสนในฟาร์ม คิดเป็น

ร้อยละ 64 ปัจจุบันมีน้ำเชื้อกำแพงแสนที่เหลือน้อยในโครงการจำนวน 62,500 โด๊สทางโครงการ จะประสานกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่ และมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการผสมเทียม ช่วยดำเนินการกระจายน้ำเชื้อที่เหลือให้กับเกษตรกรผู้สนใจต่อไป

สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนื้อกำแพงแสนแบบขุนขาย พบว่ามีต้นทุน 39,682.50 บาทต่อตัว หรือ 70.86 บาทต่อกิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ยที่ขาย 560 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนต้นทุนการเลี้ยงโคนื้อทั่วไป 40,237 บาทต่อตัว หรือ 90.62 บาทต่อกิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ยที่ขาย 444 กิโลกรัมต่อตัว จะเห็นได้ว่าต้นทุนการเลี้ยงโคนื้อกำแพงแสนต่ำกว่าต้นทุนในการเลี้ยงโคนื้อลูกผสมทั่วไป 19.76 บาทต่อกิโลกรัม และเกษตรกรที่เลี้ยงโคนื้อกำแพงแสนจำหน่ายได้ในราคาเฉลี่ย 112.50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่โคนื้อทั่วไปจำหน่ายได้เฉลี่ย 102.90 บาท โดยราคาโคนื้อกำแพงแสนสูงกว่าราคาโคนื้อทั่วไป 9.60 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น เกษตรกรที่เลี้ยงโคนื้อกำแพงแสน มีรายได้สุทธิจากการเลี้ยงโคนื้อกำแพงแสน 23,317.50 บาทต่อตัว ในขณะที่เกษตรกรที่เลี้ยงโคนื้อทั่วไปมีรายได้สุทธิ 5,450.60 บาทต่อตัว เกษตรกรที่เลี้ยงโคนื้อกำแพงแสนมีรายได้สุทธิสูงกว่าเกษตรกรที่เลี้ยงโคนื้อทั่วไป 17,866.90 บาทต่อตัว ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันที่ : พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 24871 หน้า : 22(บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ประจำฉบับวันพฤหัสบดี **นิรันดร์ อุบลสุวรรณ** ประมงอำเภอแก่งคอย
 ที่ห้อง จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตาม
 ประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เข็มเข็มนศูนย์เครือข่ายด้านการประมง
 สุรินทร์ นายสมบุญ ฤกษ์กันทรกร เกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
 และสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมกับ ผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่อำเภอ
 คณะสำรวจการประเมินปริมาณผลผลิตข้าว แก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวม 5 แห่ง พร้อมจัด
 ปี 2560/61 รอบที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ทำแผนการสนับสนุนส่งเสริม เพื่อ
 โดยมี **นายบุญลภ โสวัณณะ ผู้** รายงานประมงจังหวัดสระบุรี
อำนาจการสำนักงานเศรษฐกิจ ต่อไป..... ● สำนักงานตรวจ
การเกษตรที่ 2 จังหวัด บัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุม
พิษณุโลก เป็นประธานคณะ การใช้ระบบวิเคราะห์อายุ
 สำรวจฯ เพื่อชักชวนแนว หน้และเชื่อมโยงข้อมูล
 ทางการค้าเนินงานการ เพื่อขับเคลื่อน Smart 4M
 ประเมินปริมาณผลผลิตข้าว และแนวทางในการปฏิบัติ
 ปี 2560/61 จังหวัดสุรินทร์..... งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ● **สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด** ในปี 2561 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
 ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ที่ อบต. เมืองทุ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ในพื้นที่สำนักงานตรวจ
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการจุด บัญชีสหกรณ์ที่ 6 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
 ลอกล่าห้วยหินลาดเพื่อป้องกันและแก้ไข ในทิศทางเดียวกัน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
 ปัญหายั่งยืน ในเขตพื้นที่บ้านหนองสิม หมู่ ด้าน IT ชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่
 ที่ 5 และบ้านดงเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองทุ่ง 6 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก..... ●
 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด..... ● นาย **“กิด ทางไทย”**





ข่าวปนคน คนปนข่าว

● **ธงวงษ์สุวรรณ !! “บิกป๊อด” ไม่มีเหนียม เดินเกมหัก “ปุมี่ชัย” ลุยรื้อ กม.ป.ป.ช. ต่อลมหายใจ “น้องก๊วย” ครองเก้าอี้ประธาน ป.ป.ช. ต่อ**



พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ



พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์พานิช



วิชา มหาคุณ

ไม่ผิดที่หวาดระแวงกันว่า โฉมคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ในชั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถึงต้องมี “บิกป๊อด” พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ สมาชิก สนช. และอดีต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้ามานั่งประกบ ด้วยตัวเอง ... ทั้งที่ถูกคนดีลึนเห็นหาว่า ไม่เหมาะสมไม่ควร มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพราะมีคดีอยู่ใน ป.ป.ช. แท้ๆ แต่ ยังฝืนกระแสสังคม ไม่รู้ร้อนรู้หนาว นั่งแช่ไม่โยกก็อกเพื่อ แสดงความบริสุทธิ์ใจ ... ไม่ทันไรก็เริ่ม “ออกลาย” ให้ เห็น เดินแผนการอะไรบางอย่างตาม “ธง” ที่ตั้งไว้ ... ลือกันให้สนั่น “อาณาจักรเขาดิน” ว่า มีความพยายาม จะให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดปัจจุบันได้นั่งเป็น “ผง ซักฟอก” อยู่ใน “ค่ายสนามบินน้ำ” ต่อไป ... แถมนั่งดูจะ ส่วนมติคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ของ “ชื้อ แป้มชัย ฤชุพันธุ์” ประธาน กรธ. แบบดำเป็นขาว ... โดยเฉพาะที่ตัดสินใจให้ “ริเชต” กรรมการ ป.ป.ช. ที่ คุณสมบัติไม่ตรง “สปกศพ” ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่เป็นเหตุให้ 7 ใน 9 ต้องกระเด็นตกเก้าอี้แบบทันควัน ... แม้แต่ตัว “บิกก๊วย” พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์พานิช อดีตรองประธาน ป.ป.ช. ก็ต้องเก็บข้าวเก็บของบอกลา “องค์กรปราบโกง” เช่นกัน ...

ว่ากันว่า “บิกป๊อด” เดินเกมหนัก โดยมี กมธ. วิสามัญคณะอื่นๆ ร่วมด้วยช่วยกัน เพราะเลือกกันมา ให้ มาทำ “ภารกิจลับมิติ กรธ.” ... โดยอาศัยคนต้นทูนสูง อย่าง “อ.กล้า” กล้านรงค์ จันทิก อดีตรองกรรมการ ป.ป.ช. เดินคู่กันกับนักกฎหมายชื่อดัง **นรนิติ เศรษฐบุตร** อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น “หัวหอก” เพื่อให้กรรมการ ป.ป.ช. ทั้ง 7 ไม่ต้องกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้าน ... สำหรับ “อ.กล้า” แม้จะเป็นกรรมการ ป.ป.ช. มาก่อน แต่อย่าลืมว่า เขาชื่อ “เชนต๊ะคาเบรียลคอน-เนกชั่น” ของ “บิกป๊อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ... ขณะที่ “อ.นรนิติ” ก็เป็นประเภท “ซอกัน ได้” ตามสไตล์นักวิชาการสายธรรมศาสตร์ ที่มานั่งบิกหลัก ช่วยงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในแม่น้ำ 5 สาย ดูอย่าง “สมคิด เลิศไพฑูรย์” เป็นตัวอย่าง ... ซุปซิปกันว่า กมธ.วิสามัญชุด “บิกป๊อด” ก้าวอย่างแนบเนียน พยายามเลี่ยงปะทะ กับสายที่ต้องการให้ “ริเชต” อย่าง วิชา มหาคุณ อดีตรองกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ลงมติขี้อูล “บิกป๊อด” คดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาแล้ว ... ถึงขนาดว่า เวลาประชุมถ้า “อ.วิชา” เข้า “บิกป๊อด” ก็จะหลบ โดยส่ง “ลูกน้อง” มา คอยเช็กกับเลขานุการ กมธ.วิสามัญว่า “อ.บิกป๊อด” อยู่หรือเปล่า แต่ดูท่าแล้ว จะต้านทานแก๊งนี้ทันไม่ไหว ... เพราะเสียงในเวทีประชุม กมธ.วิสามัญ คนฝั่ง “ทีมวงษ์-สุวรรณ” กันทั้งนั้นเลย หัวเดียวกระเทียมลีบอย่าง “อ.วิชา” ถ้าจะสู้ต้องออกแรงกัน เหนื่อย

● **ใกล้คลอดเต็มแก!! ไม่เกินสัปดาห์นี้ เห็นหน้าตา “กรม. ตู 5” ท่านผู้นำทุบโต๊ะ หย่าศึกชิงเก้าอี้ “พญานาค 1” ของ “ลักษณ” อดีตคนแบงก์ ธ.ก.ส. หลัง “เพื่อนฉัตร” โดนชะงายรายวัน**



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กลับมาประเทศไทยแล้ว สำหรับ “นายกา ตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังบินไปประชุมที่ประเทศ เวียดนาม ก่อนจะไปต่อที่ดินแดน “ตากาล็อก” ... จาก นี่ก็ถึงคิวของการ “ปรับ กรม.” อย่างเป็นทางการ ตาม ไทยโมเดลที่สลับสับตาเห็น น่าจะมีความชัดเจนมาก ถึงมากที่สุด ... หลายฝ่ายยังจับตาดูว่า “กระทรวงพญานาค” รมว.เกษตรและสหกรณ์ ของ “บิกฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ว่าจะยังอยู่ หรือจะถูกปลดเกรดไปเพื่อหลบ ดงกระสุน ... ลือกันหนักว่า “บางคน” ต้องการเชิญ “บิก ฉัตร” ออกจากกระทรวงปากท้องแห่งนี้ แล้วดันของใช้แล้วอย่าง ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีต รมว.เกษตรฯ ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ หรือ “คนของตัวเอง” เข้ามาแทนที่ ... แต่ “บิกตู” เซย์ในสูตรนี้ เพราะไม่ต้องการ “ขอมมีตาหนี่” บวกอีกนัยหนึ่ง คิดแล้วว่า ไม่ ว่าใครมานั่งกระทรวงแห่งนี้ ล้วนโดนด่าทั้งล้น ทุกยุคทุกสมัย เป็น “สายล่อฟ้า” ทั้งหมด ต่อให้คนแก่งเล็ดเลือกก็เถอะ ... และต่อให้เอาของ “นายห้าง” มากุมสภาพใน “กรม.ประยุทธ์ 5” ก็คงโดนด่าเหมือนเดิม ... อีกทั้งเกษตรกร ถือเป็น “ฐานเสี่ยง ล่าคดี” ซึ่งเป็นชุดตายการเลือกตั้งรอบหน้า สเปกเดียวในใจ “ท่านผู้นำ” คือต้องเป็น “สายตรง-คนไวใจได้” ... ถ้าอ้อม “บิกฉัตร” ไว้ไม่ไหวจริงๆ ก็จะต้องขามาควบอีก ตำแหน่งในฐานะ “นายกา และ รมว.เกษตรและสหกรณ์” นั้นประกอบตนเอง ... แต่ สุดท้ายได้ข่าวว่าตัดสินใจไปคว้าเอา “ลักษณ วจนาถวิชัย” อดีตผู้จัดการแบงก์ ธ.ก.ส. มานั่งแทน ... ส่วน “เพื่อนฉัตร” ก็ไม่ถึงกับถูกทิ้ง ให้ไปนั่ง เป็นรองนายกฯ

● **ประกาศหาคนหาย!! “ถาวร ณ กปปส.” ที่เคยข่ม “บิกฉัตร” ปมราคายางตกต่ำ พอเป้าเปลี่ยนมาที่ “ริชช- กยท.” กลับเจียบเป็นเป้าสาก แถมไร้แอ็กชั่นเคลส “แกน นำสวณยาง” ถูกหิวเข้าค่ายทหาร ต่างจาก “เด็กนายหัว” หรือ “แก๊งก้านัน” จะรู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วย ??**



ถาวร เสนเนียม

น่าสนใจไม่น้อยว่า ความร้อนแรงของประเด็น ราคายางตกต่ำ ลดโตนลงไปแล้วเลย ... จากที่ขี้อูจะ ไล่ “บิกฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ กลับบนเป้าไปแฉ “ริชช สุขสะอาด” ผู้ว่าการการยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) และบอร์ด กยท. ที่มี “บิก เบี้ยว” พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน แทน ... เป็น “กลยุทธ์” ที่รับลูก “ซง-ตบ” กั้นระหว่าง “ฝ่าย อำนาจ-เกษตรกร” ผ่องถ่ายความกดดันจาก “เจ้า กระทรวง” ไปที่ “ผอ.การยางฯ” ได้อย่างเนียนตา ... เช่นเดียวกับ “กลุ่ม กปปส.” ผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ภาคใต้ ที่ก่อนหน้านี้ “ถาวร เสนเนียม” ออกมาเรียกร้อง ให้ “นายกา ตู” เปลี่ยนตัว “บิกฉัตร” จาก รมว.เกษตรฯ แต่พลันที่เป้าลุ่มมาอยู่ที่ “ริชช” ทาง “ถาวร” หรือแกนนำ กปปส.รายอื่น กลับนิ่งสนิท ... มีพักต้องเอ่ยถึงกรณี ที่ “แกนนำมือบสวณยาง” กลุ่มที่ขี้อูจะ จะมาไล่ รมว.เกษตรฯ ถูกบล็อค เชิญไปจับ กาแฟในค่ายทหาร ตั้งแต่ต้นทาง ก็ไร้คอมเมนต์ออกมาจาก กปปส. เช่นกัน ...

มีเพียงขวัญใจแดนสะตอ “เดอะมาร์ค” อภิลิทธิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ หรือรายของ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ อดีต ส.ส.ตรัง ที่ออกมาพูดถึงเท่านั้น

... ด้วยรู้ว่า "หมอลูกิจ" คือเด็กปั้นของ "นายหัวชวน" นายฯ ตลอดกาลของชาว จ.ตรัง ... เห็นได้ชัดว่า "สายนายหัว" จะให้ความสนใจกรณี "แกนนำสวนยาง" โดน อุ่มมากกว่า "สาย กปปส." อย่างชัดเจน ... ยิ่งเช็คความเป็นมาของ "ผอ.ธีรช" ก็จะพบว่า "สายแข็ง" พอดี เชื่อมได้ทั้งฝั่งพรรคเพื่อไทย แล้วยังได้ยื่นว่าลึงค์มาถึง "เทพเทือก" สุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. ด้วย ... จนต้องย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดของ กยท. ซึ่งมี "ธีรช" เป็น ผอ.คนแรกในประวัติศาสตร์นั้น ก็เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการตะมุตะปา "5เลี้ยวการยาง" ที่กฎหมาย กยท. เปิดช่องเข้ามาคุม กลไกตลาดยางอย่างเบ็ดเสร็จ จนเกิดการทุบราคาจนตกต่ำเตี้ยเรี่ยดิน ... แล้วเมื่อ กปปส. ที่ไล่ขย่ม "บีบีซี" อยู่ดีๆ ก็ "เกียร์ว่าง" ต่อกรณีที่ "แกนนำสวนยาง" ถูก ล็อกตัว และไม่ยอมต่อ เมื่อเป้าเบนมาที่ "ธีรช" และ กยท. จนคล้ายว่าจะ "เกรงใจ" ขึ้นมาเฉยๆ ... แบบนี้อัดคิดไม่ได้ว่า รู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยหรือเปล่า ฮันแน่ !!

ช.ชฎา

M2F

M2F
 Circulation: 400,000
 Ad Rate: 1,770

Section: First Section/NEWS UPDATE: THAILAND**วันที่:** พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2560**ปีที่:** - **ฉบับที่:** 1492**Col.Inch:** 13.90 **Ad Value:** 24,603**หน้า:** 7(กลาง)**PRValue (x3):** 73,809**Clip:** Full Color**ภาพข่าว:** มือบประมงโผล่เชียร์ให้ฉัตรชัยเป็นรมต.ต่อ

ภาพ : อภิชาติ จินากุล



◀ มือบประมงโผล่เชียร์ ให้ฉัตรชัยเป็นรมต.ต่อ

กลุ่มชาวประมง 22 จังหวัด กว่า 300 คน นำโดย นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เดินทางมารวมตัวหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบดอกกุหลาบสีขาวให้กำลังใจ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะถูกปรับออกจาก ครม. พล.อ.ฉัตรชัยออกมาจับดอกกุหลาบกล่าวว่า ยืนยันว่าไม่ได้จัดตั้งมวลชนมาให้กำลังใจ ส่วนนายมงคลกล่าวว่า ไม่ต้องการให้ พล.อ.ฉัตรชัยออกจากตำแหน่ง



หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ขายข่าวขายความจริงให้ประชาชนคนไทยได้อ่านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทย ประจำวันพุทธศัปดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ฉบับนี้ **ถามไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ...๐๐... สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร** ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ **พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต** เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ **นายอาทิตย์วราห์ คงมาลัย** หรือ **ตูน บอดี้สแลม** ณ จุดวิ่งผ่านโรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 11.30 น. วันพุธที่ 15 ที่ผ่านมา **สร้างขวัญกำลังใจอย่างมหาศาล** แก่ **นายอาทิตย์วราห์ คงมาลัย** นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า ...๐๐... **ชะแวบ** ไปร่วมประชุมเอเปค ที่ เวียดนาม 2 วัน ต่อด้วย **ประชุมอาเซียน** ที่ ฟิลิปปินส์ อีก 2 วัน **ภารกิจผู้นำประเทศ** ของ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. บินกลับถึงมาตุภูมิแล้วแต่เช้าตรู่วันพุธที่ผ่านมา **ภารกิจเร่งด่วนที่รออยู่** คือ **การปรับ ครม.ประยุทธ์ 5** เพราะ **ต้องเรียกศรัทธาคืนกลับ** รongรับการเลือกตั้งตามโรดแมปที่เคยประกาศเป็นสัญญาประชาคมไว้ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ปีหน้า และเป็นหมากบังคับเดิน จากการลาออกจากรัฐมนตรีแรงงาน ของ **พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ...๐๐...** ใครจะเข้า ใครจะออก ที่บอกเป็นข่าวออกมาแล้ว คือ **พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย** รองนายกรัฐมนตรีอดีต **ผบ.ท.ที่นั่งแถวหน้า** เคียงข้าง **บิ๊กตู่** ในวันประกาศยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557 เอาเกียรติยศชื่อเสียง ตำแหน่ง ผบ.ท. เป็นเดิมพัน หาก **แพ้ก้เป็นกบฏเหมือนๆ กัน** ถ้าจะถูกปรับออก **รับรางวัลไม่**

เท่ากัน ...๐๐... ที่จะถูกปรับออก บอกเป็นข่าวในโลกโซเซียลแล้ว เช่นกัน คือ นายออมสิน ชีวฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่ตกม้าตาย เรื่อง โยกย้าย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา อีกเก้าอี้ที่เป็นข่าวตามมา คือ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ คงได้ฤกษ์ พักผ่อนกลับไปนอนบ้าน เก้าอี้รัฐมนตรีพาณิชย์คนใหม่ ที่นี้ บารอน นอนฝันเห็นชื่อ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ คงขึ้นชั้นนั่งว่าการ เพราะผลงานเข้าตา ทำงานเข้าขา กับ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ...๐๐... ไม่มี วันที่เราจะพราวจากกัน คือ พี่ใหญ่ กับ พี่รอง และ เพื่อนรัก ของ ท่านนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา หาข่าวประสา บารอน เขียนแปะข้างฝา “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยัง อยู่ยั้งยืนยงมั่นคงทั้งสองเก้าอี้ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ส่วน พี่รองบิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ยังนั่งว่าการมหาดไทยเหมือนเดิม ...๐๐... ส่วน เพื่อนรักนายกฯ คู่ ที่รู้จักคือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ที่นี้ บารอน ให้คะแนนความตั้งใจทำงานเกินร้อย ผลงานก็มีไม่น้อย หน้าใคร ถ้าจำเป็นต้องลุกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ว่ากันว่าคนที่จะมาแทนเป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯจะไปนั่งเก้าอี้ ตัวใหม่ รัฐมนตรีพลังงาน แทน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีตนักเตะตะกร้อฝีมือดีของ จปร.15 ไปนั่งว่าการกระทรวง แรงงาน ...๐๐... กลายเป็นคำถามเรียกแขก คือ คำถาม 6 ข้อ ของ บิ๊กตุ๋ ที่อยู่ๆ ก็โยนออกมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย หลหลายเสียงคุ้ย ตรงกัน เป็นคำถามได้ใจ ถามไปสองไฟเบ๊ย นิ่งเสียตำลึงทอง ทั้ง 6 ข้อ ล้วนแล้วแต่ ย้อนแย้งเข้าหาตัว เหมือนนวมเมอแรง โดยเฉพาะ ข้อที่สอง ที่ถามว่า คสช.จะสนับสนุนพรรคการเมือง ไດเป็นสิทธิของ คสช.หรือไม่ ? อ้าว เป็นกรรมการห้าม มวยอยู่ดีๆ ไหง ประกาศเลือกข้างชะละะครับ นี้ ยังไม่นับว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอีกนะเนี่ย ...๐๐... แม้แต่ คำถามข้อที่ 1 ที่นี้ บารอน มองว่า เป็นคำถามที่เขยชะมัด มีการเลือกตั้ง ครั้งไหนครับ ที่ไม่มีพรรคการเมืองใหม่ๆ นักการเมืองใหม่ๆ เกิดขึ้น สถิติการเลือกตั้งในอดีตทุกครั้งที่ผ่านมา เราจะได้ ส.ส.หน้า

ใหม่ไม่น้อยกว่า 20 - 30 % อยู่แล้ว น่าจะถามว่า เราควรมีพรรคการเมืองดีๆ นักการเมืองดีๆ หรือไม่ แฮ่ อยู่ๆ บิ๊กตู ก็การ์ดตก เปิดหน้าให้ชกชะหยั่งงั้น ...๐๐... สายไปหรือเปล่า สำหรับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พญาอินทรีที่เหินฟ้ามาเหยียบภูมิภาคเอเชีย เยือน 5 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ หลังจากทอดทิ้งไปเสีย นาน ปล່อยให้พญามังกรจีนผงาด เผอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วภูมิภาคแล้ว ...๐๐... การเมืองอาจจะสายไปแล้ว แต่ เรื่องการค้าไม่สาย สำหรับ นักธุรกิจการเมือง อย่าง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่นี้ บารอน ตูๆ แล้ว ไม่ได้คาดหวังผลทางการเมืองสักเท่า ไหร่ ประธานาธิบดีทรัมป์ มุ่งหวัง ผลทางเศรษฐกิจ เป็นเป้าหมายหลักมากกว่าครับ ไปรับออเดอร์จากจีน ลงนามเซ็นสัญญา ค้าขายกันกว่าสองแสนห้าหมื่นล้านเหรียญ ...๐๐... หรือแม้แต่ การส่งกองเรือรบขนาดใหญ่ทันสมัยที่สุด 3 ลำ คือ เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสนิมิทซ์ กับ เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสโรนัลด์ เรแกน และ เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสรูสเวลท์ เข้าสู่่านน้ำทะเลตะวันออก คาบสมุทรเกาหลีเหนือ ก็เป็นเพียงแค่ แสดงแสนยานุภาพ ทำสงครามจิตวิทยา เรียกลูกค้าซื้ออาวุธ งานถนัดของ นักธุรกิจการเมือง ที่ชื่อ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ใช้สนามรบมาเป็นสนามการค้าแบบเนียนๆ ...๐๐... สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดงานมอบรางวัล NACC Awards 2017 ครบรอบ 18 ปี เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กรเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน บุคคลทั่วไปที่ ร่วมต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ ...๐๐... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันพุทธศักราชที่ 2560 เวลา 18.30 น. ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “Central 70th Anniversary” ฉลองครบ “70 ปี ห้างเซ็นทรัล” ที่ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

👁 บารอน

'เมียนมา' ดันพัฒนาขายพาราตั้งเป้าผงดผู้ส่งออกระดับโลก

กรุงเทพธุรกิจ ● ในประเทศผู้ส่งออก รายใหญ่ๆ หลายราย ราคาขยพาราร่วงลงม ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต แต่ความต้องการ ขยพาราที่ผลิตในเมียนมา ในตลาดโลก กลับทะยานสูงขึ้น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องภายใน อุตสาหกรรมยอมรับว่า สถานการณ์นี้ อาจจะดำเนินต่อไปอีกนาน พอสมควร

นายเมียวทัน รองประธานสมาคมผู้ผลิต และผู้ปลูขยพาราเมียนมา (เอ็มอาร์พีพีเอ) กล่าวว่า การผลิตขยพาราของเมียนมาเพิ่ม สูงขึ้นเพราะได้แรงหนุนจากความต้องการ และการบริโภคในต่างแดน

แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ถือเป็นโอกาส ที่ท้าทายสำหรับผู้ผลิตขยพาราเมียนมา ที่จะรักษาที่มั่นในตลาดโลก หลังจากที ล้าหลังชาติผู้ผลิตรายใหญ่ 3 รายของโลก คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มานานหลายปี

ตามปกติแล้วการค้าขยพาราโลกจะมี วัฏจักรการค้าอยู่ ซึ่งจะต้องใช้เวลา 7-10 ปี กว่าต้นทุนพาราจะโตมากพอที่จะกรีดน้ำยงได้ ซึ่งน้ำยงเหล่านีจะถูกนำไปใช้ในการ ผลิตขยพารอยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งนายเมียวทัน ชี้ว่า ในไม่ช้านี้ประเทศ ผู้ผลิตรายใหญ่จะไม่สามารถจัดหายุง ได้มากพอกับความต้องการของโรงงาน ผลิตขยพารอยนต์ในจีน และประเทศผู้นำเข้า รายใหญ่อื่นๆ เพราะต้นขยพารารุ่นใหม่ ยังไม่โตพอที่จะกรีดขยงได้

ทั้งเมื่อเร็วๆ นี้ สมาไตรภาคขยพารา ที่ประกอบไปด้วย ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เพิ่งคาดหมายว่า ปรากฏการณ์ ลานินญาซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในภูมิภาค ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะส่งผลกระทบต่อ



การผลิต และการจัดหายุงพาราธรรมชาติ ป้อนต่อตลาดโลก

สถานการณ์ต่างๆ ข้างต้น ถือเป็นโอกาส ของเมียนมา ที่จะก้าวเข้ามาเติมเต็มช่องว่าง และสร้างตัวตนขึ้นมาในฐานะประเทศ ส่งออกขยพาราอย่างจริงจัง

ปัจจุบัน เมียนมามีพื้นที่ปลูขยพารา อยู่มากกว่า 4 ล้านไร่ และมีต้นขยพารา ราว 7 ล้านต้นที่มีอายุเหมาะสมสำหรับ การกรีดขยงได้แล้ว โดยพื้นที่ปลูขยพารา เกือบทั้งหมดอยู่ในรัฐมอญ รวมถึงใน ภูมิภาคตะนาวศรี และพะโค

ทั้งนี้ ตลาดโลกได้ส่งสัญญาณ ให้เห็นถึงความต้องการขยพาราเมียนมา ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว โดยในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนค.ค. เมียนมามียอดส่งออกขยพารา

มากกว่า 700 ตัน ไปยังจีน และไทย ผ่าน ทางด่านชายแดนเทียบกับจำนวน 460 ตัน ในสัปดาห์แรกของเดือนเดียวกัน และ ในเดือนก.ย. ที่มียอดส่งออกทั้งหมดที่ 1,077 ตัน

ขยพาราที่ผลิตในเมียนมานั้น ราว 80% จะส่งออกไปยังจีน ส่วนที่เหลือส่งออก ไปยังไทย มาเลเซีย และญี่ปุ่น

อย่างไรก็ดี ราคาขยพาราเมียนมา ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาในตลาดโลก ที่มีการปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนายเมทัน เทียน วิน ผู้ประสานงาน กลุ่มที่ปรึกษาการพัฒนารัฐมอญอธิบายว่า เป็นผลมาจากการผลิตขยพาราในประเทศ มีคุณภาพที่ไม่คงเส้นคงวา

“สวนขยพาราประมาณ 85% ใน

เมียนมาดำเนินการโดยเกษตรกรรายย่อย ซึ่งทำให้เกิดรูปแบบ และคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป การปลูกยางในเมียนมายังไม่ได้มาตรฐาน เรารับประกันไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน จะมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด”

ทางด้านนายตัน ฮเตย์ รัฐมนตรีเกษตร ปศุสัตว์ คมนาคม และการสื่อสาร รัฐมนตรี เปิดเผยว่า 90% ของยางพาราที่ผลิตได้ในเมียนมามีคุณภาพต่ำ เป็นผลให้อุตสาหกรรมนี้

สูญเสียรายได้ราว 400 ล้านดอลลาร์ต่อปี

นอกจากนี้ การที่ยางพารามีคุณภาพต่ำ ทำให้ผู้ผลิตเสียเปรียบด้านการแข่งขัน และต้องหันราคาลงมาเพื่อให้สินค้าขายออกไปได้ อีกทั้งการขาดแคลนแรงงานก็ทำให้คุณภาพในการผลิตแยกลง

“ภูมิภาคของเราอยู่ใกล้กับไทย ทำให้แรงงานท้องถิ่นที่มีทักษะเกือบทั้งหมดเดินทางไปหาเงินในไทย” นายอ่อง เมียะ ประธานสมาคมผู้ปลูกยางพาราแขวงทวาย กล่าว

ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือ การส่งออกผิดกฎหมาย

“ที่จริงแล้ว 50% ของยางพาราที่ส่งออก ไปจีนเป็นการส่งออกอย่างผิดกฎหมาย จีนซื้อยางพาราทุกประเภท โดยกำหนดราคา

ที่ต้องการสำหรับยางคุณภาพต่ำ และขนส่งไปยังโรงงานผลิตยางรถยนต์ ทำการเพิ่มมูลค่าให้มีราคาสูงขึ้น” นายเมห์น เทียน วิน ผู้ประสานงานกลุ่มที่ปรึกษาการพัฒนารัฐมอญระบุว่า โรงงานผลิตยางพาราต่างชาติ 7 ใน 9 รายที่ตั้งอยู่ในเมืองมูโตน รัฐมอญก็เป็นโรงงานของนายทุนจีนเช่นกัน

แต่สิ่งต่างๆ อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยนายวิน รัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์เมียนมาระบุว่า นอกจากจีนแล้ว ญี่ปุ่นยังแสดงความสนใจที่จะซื้อยางพาราเมียนมา ผ่านทางความร่วมมือกับเอ็มอาร์พีพีเอ และรัฐบาลเมียนมาเองก็กำลังส่งเสริมให้ยางพาราเป็นพืชยุทธศาสตร์ของประเทศด้วย

รัฐบาลเมียนมายังมีแผนที่จะสร้างห้องทดลองสำหรับการวิจัยยางพาราในนครย่างกุ้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพของยางพาราท้องถิ่น และในเดือนธ.ค.นี้ อาจมีการเดินเครื่องโรงงานผลิตยางพาราคุณภาพสูงมูลค่าก่อสร้าง 2,000 ล้านดอลลาร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองทวาย ภูมิภาคตะนาวศรี ซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะสร้างโรงงานแบบเดียวกันนี้อีก 2 แห่ง

ในปีหน้า สมาคมผลิตยางพารารัฐกะเหรี่ยง ยังจะร่วมมือกับบริษัทนอร์เวย์ จากนอร์เวย์ และบริษัทผลิตยางพารารายใหญ่ของไทย สร้างโรงงานแปรรูปยางพาราขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมผาอัน

ทางการเมียนมา เชื่อว่า การมีต่างชาติเข้าร่วมในโครงการอาจช่วยยกระดับคุณภาพ และมูลค่า ของการผลิตยางพาราในท้องถิ่นให้สูงขึ้น อันจะช่วยเพิ่มความต้องการจากต่างประเทศ และลดการส่งออกผิดกฎหมาย

แนะปลูกพืชพันธุ์ใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ

กรุงเทพธุรกิจ ● รัฐมนตรีเมียนมา แนะนำสร้างธุรกิจเพาะปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ หัวใจกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

นายอ่อง หู รัฐมนตรีเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานเมียนมา กล่าวว่า เนื่องด้วยภาคเกษตรกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ จึงขอเรียกร้องให้ภาคธุรกิจหันมาผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีความยั่งยืนและทำงานร่วมกับรัฐบาลในการปลูกพืชพันธุ์ใหม่ แม้เมียนมาเป็นประเทศที่เน้นเกษตรกรรม แต่การผลิตเมล็ดพืชสายพันธุ์บริสุทธิ์ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร กลับดำเนินการโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว ขณะที่ภาคเอกชนไม่มีส่วนร่วม

“จนถึงขณะนี้ มีการลงทุนในภาคเกษตรกรรมน้อยมาก” นางปา ปา วิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัยจากกรมวิจัยเกษตรกรรมเมียนมา เผย

ปัจจุบัน รัฐบาลเมียนมาได้ปลูกและผลิตพืชผลพันธุ์ใหม่ไปแล้วมากถึง 188 สายพันธุ์ ขณะที่กรมวิจัยเกษตรกรรมเมียนมาได้ก่อตั้ง “หน่วยคุ้มครองพืชสายพันธุ์ใหม่” เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนให้ได้ตามเป้า

รัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตรายปีให้เกษตรกรท้องถิ่นด้วยการผลิตพืชที่ให้ผลผลิตสูงสายพันธุ์ใหม่เท่านั้น แต่ยังหวังว่ากลุ่มผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นจากผลผลิตใหม่และที่สำคัญคือ พืชสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ทนต่อการติดเชื้อจากยาฆ่าแมลงยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

“การผลิตพืชสายพันธุ์ใหม่และทนทานขึ้น ทำให้เราสามารถลดการใช้ยาฆ่าแมลงและความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม” นางปา ปา วิน ระบุและว่า ต้องมีการพัฒนาระบบคุ้มครองการปลูกพืชและเมล็ดสายพันธุ์ใหม่

การขาดแคลนระบบคุ้มครองขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่มีการลงทุนมากนัก

นายติน ทัด ปลัดกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานเมียนมา บอกว่าหากมีการรับประกันว่าจะมีการคุ้มครองพืชที่ปลูกก็จะสามารถสนับสนุนการลงทุนในการผลิตพันธุ์พืชซึ่งทนต่อยาฆ่าแมลงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระบุว่า เมียนมาเป็นตลาดการค้าการส่งออกเมล็ดพันธุ์และสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีประชากรราว 56 ล้านคน และมีที่ตั้งเหมาะสม โดยมีอาณาเขตติดกับจีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และไทย เมียนมาจึงมีความได้เปรียบในการติดต่อทำการค้า การส่งออกและนำเข้า รวมทั้งการส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศต่างๆ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13356

Col.Inch: 14.62

Ad Value: 13,158

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 39,474

Clip: Black/White

ภาพขาว: รับซื้อเรือกร็อง



รับซื้อเรือกร็อง : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับซื้อเรือกร็อง จากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง นำโดยแกนนำสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย



ผวจ.ตรังปิดอุ้มแกนนำชายเข้าค่ายทหาร

ตรัง ● เมื่อวันพุธ ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายवलันต์ ถนอมทรัพย์, นายชัชวาล ฉายะบุตร รอง ผวจ.และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยมีวาระการแก้ปัญหาอย่างพาราในสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัด โดยเฉพาะข้อเรียกร้องของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง ที่ยื่นผ่านจังหวัดไปยัง รมว.เกษตรและสหกรณ์และนายกฯ นายศิริพัฒน์กล่าวว่า เบื้องต้นขอชี้แจงว่าการเรียกให้ตัวแทนเครือข่าย 2 ท่านเข้าพบภายในค่าย ร.15 พัน4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ไม่ใช่การอุ้มเข้าค่ายทหารไปปรับทัศนคติหรือห้ามร่วมสมทบกับตัวแทนภาคอื่นๆ เพื่อเข้าพบ รมว.เกษตรและสหกรณ์เมื่อ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่เป็นการขอพูดคุยทำความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาภายใน ส่วนข้อเรียกร้องระดับประเทศก็ยินดีส่งไปยังรัฐบาล คลช. กระทรวงเกษตรฯ ทุกฝ่ายพูดคุยเข้าใจตรงกันไม่มีปัญหาอันใด



ชาวประมงจาก 22 จังหวัดมอบดอกไม้ให้พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้กำลังใจในการทำงานรวมถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่



เปิดฝักอบรม...นายเลศิวิโรจน์โก้วฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝักอบรมหลักสูตรนักรับราชการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 82 ซึ่งสถาบันเกษตรราธิการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด ขึ้น เพื่อพัฒนานักรับราชการระดับกลาง ให้มีภาวะผู้นำ ที่มีความรู้ความสา มารถในด้านการบริหารอย่างถูกต้องเหมาะสม โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้



ประชุม Dairy Asia...ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมด้วย นสพ.วิษณุ ทรงกิตติประธานอนุกรรมการต่างประเทศและกิจกรรมพิเศษอ.ส.ค. และ นสพ.ธนวรรษ เทียนสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Dairy Asia ภายใต้หัวข้อ Towards a more sustainable Asian Livestock Sector โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรปศุสัตว์และชลประทานแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิด ณ โรงแรม Royal ACE กรุงเนบิโดร์ ประเทศเมียนมา เมื่อเร็วๆ นี้

เร่งทำแผนคุมพื้นที่ปลูกข้าวหวังผลผลิตล้น

โพสต์ทูเดย์ - “บิ๊กฉัตร” สั่งลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได้ตามแผนข้าวครบวงจรไม่เกิน 29.5 ล้านตันข้าวเปลือก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางจินตนา ชัยวรรณการ ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานทำแผนการลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบสอง เพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่น โดยตามแผนจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าในแต่ละพื้นที่ต้องลดการปลูกที่ใด จำนวนเท่าไร ปลูกอะไร เพื่อให้เป็นแผนที่จับต้องได้ เพื่อคุมปริมาณผลผลิตข้าวไม่ให้เกินแผนข้าวครบวงจรที่กำหนดปริมาณไว้ที่ 29.5 ล้านตันข้าวเปลือก และกำหนดให้แผนแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาเชื่อมกับโครงการเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและยกระดับรายได้ของเกษตรกรผ่านระบบสหกรณ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า แผนข้าวครบวงจรปี 2560/2561 ตั้งเป้าว่าจะมีผลผลิตประมาณ 29.5 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งการเพาะปลูกรอบ 2 กรมได้วางเป้าว่าจะปลูกไม่เกิน 11 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 7-8 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ผลการลงพื้นที่คาดว่าน่าจะปลูกเกิน 12 ล้านไร่ ดังนั้น รมว.เกษตรฯ จึงได้สั่งการให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวลง ■